
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก 
การประชุมผู้น านักศึกษา ครั้งท่ี 1/2567 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
****************************** 

 
1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 

 มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดประชุมผู้น านักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ประกอบด้วย 
คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 
2. สรุปข้อมูลของมีส่วนร่วม 

 ผู้น านักศึกษาที่เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ รวมจ านวน 30 คน 
 
3. ผลจากการมีส่วนร่วม 

 จากการประชุมผู้น านักศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยของ
นักศึกษา สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

1. ควรปรับปรุงห้องน้ า อาคาร 9 เนื่องจากมีการปิด/งดให้บริการหลายครั้ง  
2. ควรจัดตั้งชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนฐาน (นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยมีชมรมดังกล่าว) 
3. มหาวิทยาลัย ควรจัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยและจัดให้มีการสอบใบขับขี่ภายใน

มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษาบางคนยังไม่มีใบขับข่ี 
4. ควรเพ่ิมที่จอดรถในร่มและจุดจอดรถใกล้อาคารเรียนให้มากขึ้น เนื่องจากที่จอดรถในร่มอยู่

ห่างจากอาคารเรียนพอสมควร 
5. ควรมีกระดาษช าระบริการภายในห้องน้ าทุกห้องและควรท าความสะอาดห้องน้ าให้มีความ

สะอาดมากขึ้น  
6. ควรส ารวจและเปลี่ยนชักโครกและสายช าระท่ีช ารุดให้พร้อมใช้งาน 
7. ควรซ่อมแซมก๊อกน้ าอ่างล้างมือภายในห้องน้ า เนื่องจากบางห้องมีอ่างล้างมือหลายอ่าง แต่

ก๊อกน้ าใช้งานได้เพียง 2 อ่าง ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้บริการ 
8. ควรมีมาตรการด้านการจราจรบริเวณสี่แยกภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเกือบจะ 

เกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง 
9. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์และความสว่างภายในมหาวิทยาลัย 
10. ควรปรับปรุงระบบน้ าประปา 
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11. ควรปรับปรุง.. 
11. ควรปรับปรุงสระว่ายน้ าในจุดที่ช ารุด เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ให้บริการ 

เนื่องจากพบว่ากระเบื้องบางแผ่นช ารุด (แตก/หัก) และทรายเริ่มกร่อน รวมทั้ง ควรท าความ
สะอาดสระว่ายน้ าส าหรับเด็ก แม้จะไม่มีผู้ใช้บริการ 

 
4. การน าผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยจาก
การประชุมผู้น านักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภาพการจัดกิจกรรม 
 

  

  
 

  

  

 


